
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  วันศุกร์ที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่   

…………………………. 
ผู้มาประชุม 

๑. นายพงษ์ศักดิ์ จาตุรัส   ประธานสภาเทศบาล   
๒. นายสนอง เจริญอารักษ์กุล  รองประธานสภาเทศบาล   
๓. นายเชาว์          ศรีอนันต์  สมาชิกสภาเทศบาล   
๔. นางสาวทรงศรี  ปลั่งเจริญผล    สมาชิกสภาเทศบาล   
๕. นางจันทรารัตน์ เดชอุดม   สมาชิกสภาเทศบาล   
๖. นายเชนทร์     ธงชัย   สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายอรินทร์   บุญเล็ก    สมาชิกสภาเทศบาล   
๘. นายอ านาจ   จันทร์เสมา  สมาชิกสภาเทศบาล   
๙. นางสาวจินตนา  จาตุรัส      สมาชิกสภาเทศบาล   
๑๐. นายวัฒนา   วรรณศรี     สมาชิกสภาเทศบาล   
๑๑. นายปัณณทัต   สังข์สูตร   สมาชิกสภาเทศบาล   
๑๒. นายเอกพจน์   จันทร์เสมา  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๓. นางจุฬารัตน์   ฉ่ าทรัพย์  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล   

ผู้ไม่มาประชุม  
- ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายธีรวัฒน ์ จันทร์เสมา  นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่ 
๒. นายชินโชติ    ละเขียว   รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายเผชิญ    ด้วงสีทอง  รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายนิคม     สมนาม   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. นายศักดิ์ไทย  พงษ์พิทักษ์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นายฝน           ทรัพย์สมบูรณ์             (แทน) ก านันต าบลเหมืองใหม่ 
๗. นายญาวัชร์ วรรณสกุล  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ต.เหมืองใหม่ 
๘. นายพรพิพัฒน์   ปานรัตน์   ผอ.รร.ถาวรวิทยา 
๙. นางศิวภรณ์ ขันทอง   ผู้อ านวยการกองคลัง                  
๑๐. นางสาวสุกัญญา  สถาพรวจนา  ผอ.รพสต.เหมืองใหม่ 
๑๑. พ.จ.อ.ธนากร ศรีวงษ์   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
๑๒. นายชนะภัย      บางแจ้ง   แพทย์ประจ าต าบลเหมืองใหม่ 
๑๓. นายวีระคม สมพิทักษ์  ตัวแทนชุมชนหมู่ที่  ๑๐ ต.เหมืองใหม่ 
๑๔. นายอุบล คุ้มล้วนล้อม  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ต.เหมืองใหม่ 
๑๕. จ.อ.ปุณภัท ธนาวัชรกรณ์  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 

/ ๑๖.นางโสภา..... 

       - ส าเนา- 
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๑๖. นางโสภา บุญส่งไพศาล  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๑๗. นางสาวธนญา   เตชะอมรภัทร์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
๑๘. นางวรรณทร บุญฤทธิ์   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
นางจุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย ์  -  กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลและผู้มีเกียรติที่เข้า 
เลขานุการสภาเทศบาล ร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ทุกท่าน การประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้

เป็นการนัดเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ แห่งสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ในคราวเรียกประชุมสภาเทศบาล    
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลมาลงชื่อ
และเข้าห้องประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันจึงใคร่ขอกราบเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และท าหน้าที่เป็นประธานกล่าวเปิด
ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ในคราวครั้งนี้ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาเทศบาล  -  กราบสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ผู้ทรงเกียรติ    

ท่านคณะผู้บริหารเทศบาล ท่านก านันผู้ใหญ่บ้าน ท่านปลัดเทศบาล ท่านหัวหน้า
ส่วนราชการ ท่านผู้น าองค์กรชุมชน ท่านผู้อ านวยการโรงเรียน และท่านผู้มีเกียรติที่
เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่าน กระผมขอเปิดการประชุมและก่อนที่จะเข้าสู่หัวข้อ
ส าคัญของระเบียบวาระการประชุม ผมจะให้ท่านเลขานุการสภาได้อ่านประกาศ
ก าหนดนัดให้มีการเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่สมัยสามัญในคราวครั้ง
นี้ เพ่ือให้ที่ประชุมสภาได้ทราบอีกครั้ง ขอเชิญครับ 

นางจุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย ์  -  กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน จากนี้ไปจะเป็นการอ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  

เรื่อง  ก าหนดนัดเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก 
ครั้งที่ ๒ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้ทุกท่านได้ทราบดังต่อไปนี้ 

    ประกาศสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 

เรื่อง  ก าหนดนัดเปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  ๒   
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

……………………………………….. 
ตามที่สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาล 

ครั้งแรก เมื่อวันจันทร์ที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ก าหนดให้มีการประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  ๕  
พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐  วัน  ประกอบกับประกาศสภา
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ลงวันที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ได้ก าหนดให้มีการ
เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยเริ่ม
ตั้งแต่วันที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  จนถึงวันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๖๔  มีก าหนด  
๓๐  วัน  นั้น 

/ อาศัย….. 
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อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่ ๑๔)  
พ.ศ.  ๒๕๖๒  และข้อ  ๒๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  สภา
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ จึงขอนัดเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก  
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  แห่งสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ครั้งที่  ๒  ขึ้นในวัน
ศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  เพ่ือพิจารณาญัตติที่คณะผู้บริหารเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่เสนอและเรื่องอ่ืน ๆ ในวงงานที่ต้องน าเสนอต่อสภาเทศบาล  

จึงประกาศให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่และประชาชนทั่วไปได้
ทราบ  เพ่ือเข้าและร่วมประชุมตามก าหนดวัน  เวลาและสถานที่ดังกล่าวในครั้งนี้
โดยพร้อมเพรียงกัน    

              ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

        พงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   
       (นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส) 

   ประธานสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 
 -  ขอเชิญท่านประธานสภาได้ท าหน้าที่ในการประชุมสภาครั้งนี้ต่อไปคะ่ 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ขอบคุณเลขานุการสภาฯ  ในการประชุมครั้งนี้มีหัวข้อส าคัญของ          
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระ  ดังนี้ 
   ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

                  ระเบียบวาระที่  ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ                     
สมัยแรก  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑๑  
พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   กระทู้ถาม  
                         (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  ๕    เรื่องที่เสนอใหม่ 

     ๕.๑ ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบการโอน  ทรัพย์สินให้แก่ 
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่(เสนอ โดยผู้บริหารเทศบาล) 

     ๕.๒ ญัตติพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือท าหน้าที่
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  (เสนอโดยผู้บริหารเทศบาล) 

/ ๕.๓ ญัตติ….. 
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       ๕.๓ ญัตติพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือท า
หน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  (เสนอโดยผู้บริหาร
เทศบาล) 

                               ๕.๔ ญัตติพิจารณาขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔  (ครั้งที่ ๓)  ส านัก
ปลัดเทศบาล  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบลงทุน เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (เสนอโดย
ผู้บริหารเทศบาล) 

ระเบียบวาระท่ี   ๖     เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายพงษ์ศักดิ์ จาตุรัส  -  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบมีด้วยกัน  ดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาล  ๑.๑  ก่อนอ่ืนผมต้องขอขอบคุณทางท่านคณะผู้บริหารเทศบาล ท่าน

สมาชิกสภาเทศบาลตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ทุก
ท่านที่เมื่อหลายครั้งที่ผ่านมาได้ไปร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม่ ตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้สิ่งกีดขวางและหญ้าบริเวณสองข้างทางถนน
สาธารณะในเขตเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ โดยเน้นต้นไม้ใหญ่ที่เสี่ยงจะโค่นล้มจาก
ภัยธรรมชาติ ซึ่งอาจท าให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์ของประชาชนที่สัญจรไป
มา ขณะที่ต้นไม้เดิมที่มีอยู่แล้วก็ให้มีการบ ารุงรักษาเพียงแต่ตกแต่งกิ่งก้านสาขาของ
ต้นไม้ที่ยื่นล้ าเข้ามาในแนวสายไฟฟ้าและสายสื่อสารอ่ืน ๆ พาดผ่าน และยังได้
ร่วมกันปลูกต้นไม้สองข้างทางถนนสาธารณะ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ  ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท าให้ถนนหลายสายในเขตเทศบาลมีความสวยงามและเป็น
ระเบียบเรียบร้อยท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และได้กล่าวชื่นชมพร้อมกับ
แสดงความขอบคุณมา จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
๑.๒ ด้วยก านันต าบลเหมืองใหม่ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ต าบลเหมืองใหม่

ได้กล่าวฝากขอบคุณท่านคณะผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
เหมืองใหมทุ่กท่านที่ได้ไปร่วมกิจกรรมในการจัดประชุมเวทีสัญจรของหมู่ที่ ๘ ต าบล
เหมืองใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ตามท่ีนางณัฎฐ์
มนท์ แก้วสมภักดิ์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ ต าบลเหมืองใหม่ ซึ่งเป็นตัวแทนของฝ่าย
ปกครองต าบลเหมืองใหม่ไดแ้จ้งมาและกล่าวเรียนเชิญเอาไว้เมื่อคราวประชุมสภา
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่เมื่อครั้งที่ผ่านมา จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
๑.๓  ด้วยเมื่อวันเสาร์ที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ ๙ ต าบลเหมืองใหม่ ได้จัดกิจกรรม “ลงแขกลงคลอง” บริเวณพ้ืนที่ หมู่ที่ ๙ 
ต าบลเหมืองใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมท าความสะอาด ก าจัดขยะ และวัชพืช  โดยมีคณะ 

/ ผู้บริหาร….. 
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ผู้บริหารเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นักพัฒนาชุมชน อสม.และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจ านวนมาก 
จึงถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ส าคัญของต าบลเหมืองใหม่ เพ่ือให้ชุมชนสะอาดและเกิด
ความสวยงาม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนให้เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ทางท่านก านันต าบลเหมืองใหม่ และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙  ต าบล 
เหมืองใหม่  ก็ได้กล่าวฝากแสดงความขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลและสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ทุกท่านที่ได้ไปร่วมในกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย  
จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
๑.๔ ด้วยส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามแจ้งว่าได้ขาน

รับนโยบายเร่งรัดการป้องกันหมู่โรคโควิด-19 ของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
โดยนางสาวกัณฐชา วิญญูวิริยวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามลงไป
อ านวยความสะดวกให้แก่พ่อแม่พ่ีน้องประชาชนรับลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายผู้
ประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลเหมืองใหม่ทั้งในเขต
เทศบาลและ อบต.เหมืองใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้จากการ
ลงทะเบียนสะสมถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ของต าบลเหมืองใหม่ จ านวน 
๒๘๔ คน หากรวมกับที่ลงทะเบียนไว้กับ รพ.สต.เหมืองใหม่  จ านวน ๙๙๖ คน  
รวมยอดผู้ลงทะเบียนจ านวนทั้งสิ้น ๑,๒๘๐ คน ผมจึงขอถือโอกาสนี้เชิญชวนทุก
ท่านที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนที่หน่วยลงทะเบียนไปท าการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส
โควิด-19 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวท่านเอง ครอบครัวและคนที่เรารักมีความ
ปลอดภัย และขอความร่วมมือจากทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่ยัง
ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนได้รับทราบด้วย เพ่ือยุติการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวต่อไป 

ที่ประชุม   - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  
ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที ่๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๔  

นายพงษ์ศักดิ์ จาตุรัส  - ต่อไปเป็นระเบียบวาระของการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลเหมืองใหม่  สมัยแรก  ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ ผมขอ

เชิญคณะกรรมการสามญัประจ าสภาเทศบาล ซึ่งได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจาก
สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ให้ท าหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภา ซ่ึง
ประกอบไปด้วยนายเอกพจน์  จันทร์เสมา  นายเชนทร์  ธงชัย และนายปัณณทัต  
สังข์สูตร ได้รายงานผลการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 
สมัยสามญั สมัยแรก ครั้งท่ี ๑  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เพ่ือให้ที่ประชุม
สภาทุกท่านได้รับทราบด้วย  ขอเชิญครับ 

นายเอกพจน์  จันทร์เสมา      -  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน กระผมนายเอกพจน์  จันทร์เสมา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ใน

นามของคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล  ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากสภา 
/ เทศบาล….. 
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เทศบาล เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก เมื่อวันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  
ให้ท าหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม่มีจ านวนสามท่านด้วยกันประกอบไปด้วยนายปัณณทัต  สังข์สูตร   
นายเชนทร์  ธงชัย  และกระผมนายเอกพจน์  จันทร์เสมา  ได้มาร่วมกันประชุมกัน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา 
เทศบาลแห่งนี้ เพ่ือท าการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัย
แรก  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ซึ่งมี
ด้วยกันทั้งสิ้นสิบห้าหน้าตามค าเชิญของท่านประธานสภาเทศบาล  โดยมีนายเชนทร์  
ธงชัย ท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการ  นายปัณณทัต  สังข์สูตร  เป็นกรรมการ และ
กระผมนายเอกพจน์  จันทร์เสมา เป็นกรรมการและเลขานุการ  ซึ่งคณะกรรมการ
สามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมเมื่อ
ครั้งที่ผ่านมาแล้วจึงได้ท าการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการจัดพิมพ์บ้างเล็กน้อยเมื่อเห็น
ว่าถูกต้องเป็นไปตามที่สมาชิกสภาได้ประชุมกันไว้แล้ว  จึงได้มีมติให้น าเสนอต่อสภา
แห่งนี้ได้พิจารณาเพ่ือให้การรับรองต่อไป  ขอขอบคุณครับ 

นายพงษ์ศักดิ์ จาตุรัส  -  ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมที่ได้แจ้งและรายงาน 
ประธานสภาเทศบาล ผลการตรวจรายงานการประชุมสภาเมื่อครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมสภาทราบ  และ

เพ่ือให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง  โอกาสนี้ผมจะให้เลขานุการสภาเทศบาลได้น าตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ. 
๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ท่านสมาชิก
สภาจะลงมติเพ่ือให้การรับรองต่อไป ขอเชิญเลขานุการสภาเริ่มน าตรวจได้ ณ บัดนี้ 

นางจุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย ์  -  ดิฉันขอเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้ท าการตรวจรายงานการประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาล สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. 

๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ ซึ่งมีทั้งหมดสิบห้าหน้าด้วยกัน  โดย
ดิฉันจะเป็นผู้น าตรวจตั้งแต่หน้าแรกตามล าดับไปจนถึงหน้าสุดท้าย  หากท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะทักท้วงหรือแก้ไขถ้อยค าใดแล้วละก็ขอให้ท่านรีบ
เสนอเพ่ือขอมตต่ิอที่ประชุมสภาแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ต่อไป 

ที่ประชุม  -  รับทราบและได้ท าการตรวจรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่
หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายจนเสร็จสิ้น 

นายพงษ์ศักดิ์ จาตุรัส  -  หลังจากที่ประชุมสภาเทศบาลได้ท าการตรวจรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑๑  

พฤษภาคม  ๒๕๖๔ ครบทุกหน้าแล้วโดยไม่มีผู้ ใดทักท้วงขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ผมจึงขอเรียนถามที่ประชุมสภาแห่งนี้อีกครั้งว่ามีสมาชิกสภาท่านใด
ประสงค์จะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงในรายงานการประชุมครั้งที่ ผ่านมา
หรือไม่อย่างไร ขอไดโ้ปรดเสนอ   

    -  ไม่มี  - 
 

/ - เมื่อไม่มี….. 
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  -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ที่จะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม  
ผมก็จะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดให้การรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. 
๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ประการใดนั้นขอ
ได้โปรดยกมือขึ้นพ้นศีรษะ  เชิญเลขานุการสภาช่วยตรวจนับจ านวนแล้วรายงานให้ที่
ประชุมสภาด้วย 

มติที่ประชุม   -  มีสมาชิกสภาให้การรับรอง  ๑๑  เสียง  
    -  สมาชิกสภาที่ไม่ให้การรับรอง   -  เสียง 
    -  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
นายพงษ์ศักดิ์ จาตุรัส  -  จึงเป็นอันว่ามติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ได้ให้การรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  

๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ ครั้งที่ผ่านมาด้วยเสียงข้างมาก ผมก็จะให้เลขานุการสภา
จัดท าประกาศเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ ให้ประชาชนได้ทราบตาม
ระเบียบฯ ต่อไป 

ที่ประชุมสภา  -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม 
       -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
      -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๕.๑  ญัตติพิจารณาขอรับความเห็นชอบการโอนทรัพย์สินให้แก่เทศบาล   

ต าบลเหมืองใหม่ (เสนอโดยผู้บริหารเทศบาล) 
นายพงษ์ศักดิ์ จาตุรัส  -  ผมขอเชิญนายกเทศมนตรีหรือผู้แทนได้แถลงญัตติในการโอน 
ประธานสภาเทศบาล ทรัพย์สินให้แก่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ เพ่ือประกอบการ

พิจารณาให้ความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ในคราวครั้งนี้ ขอเชิญครับ 
นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา  -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี และท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ต่อไปนี้จะเป็นการเสนอญัตติเพ่ือสภา

เทศบาลต าบลเหมืองใหม่พิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับ โอนทรัพย์สินที่
หน่วยงานอื่นโอนมาให้กับเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  โดยมีหลักการและเหตุผลที่จะ
น าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  กรมโยธาธิการและผังเมือง  

ส านักงานโยธาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม  และส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรสงคราม  ได้ส่งมอบทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างให้เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 
ดูแลและบ ารุงรักษา  จ านวน  ๕  โครงการ  ดังนี้ 

/ ๑. การโอน….. 
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๑. การโอนหลักฐานทางทะเบียน  โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัส
ติกคอนกรีต สายซอยสามัคคี-เนรมิต  หมู่ที่  ๑๐  ต าบลเหมืองใหม่   อ าเภออัมพวา  
จงัหวัดสมุทรสงคราม เป็นเงิน  ๑,๙๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม  ได้ทรัพย์สินมาเมื่อวันที่  ๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  (ได้รับการส่ง 
มอบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม)  ตามหนังสือองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ สส  ๕๑๐๒๑/๗๖๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๒.  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง  คสล. ริมคลองแควอ้อม  บริเวณ
หน้าวัดเหมืองใหม่  ต าบลเหมืองใหม่  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็น
เงิน  ๓๐,๙๑๘,๐๐๐.-บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อย
เมื่อวันที่ ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  (ได้รับการส่งมอบจากกรมโยธาธิการและผัง
เมือง)  ตามหนังสือจังหวัดสมุทรสงคราม ที่  สส  ๐๐๒๒/๑๐๑๙๕  ลงวันที่  ๑๔  
กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

๓.  โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพ่ือการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม  
บริเวณริมคลองแควอ้อม  ตลาดน้ าสามอ าเภอ  (วัดแก้วเจริญ)  ต าบลเหมืองใหม่  
อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นเงิน ๙,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (ได้รับการส่ง
มอบจากส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม) ตามหนังสือ
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม  ที่ สส  ๐๐๒๒/๐๐๙  ลง
วันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๖๔ จ านวน   ๒  รายการ  ดังนี้ 

     ๓.๑  ก่อสร้างโป๊ะ  จ านวน  ๓   จุด ๆ ละ  ๓๙๐,๐๐๐.-บาท  เป็นเงิน  
๑,๑๗๙,๐๐๐.-บาท 

         ๓.๒  ทุ่นลอยน้ า  จ านวน  ๑  แห่ง   เป็นเงิน   ๘,๑๓๐,๐๐๐.- บาท  
 ๔. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัด     
แก้วเจริญ  (เฟ้ือบ ารุง)  หมู่ที่  ๑๐ ต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม   เป็นเงิน   ๑,๗๓๓,๑๐๙.๒๘  บาท   (ได้รับการส่งมอบจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม)   ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
ได้มาเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม ที่ สส ๕๑๐๒๑/๔๗๔  ลงวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔  

๕. โครงการประชาสัมพันธ์  และส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและประมง
จังหวัดสมุทรสงคราม (กิจกรรมหลัก : การสร้างมูลค่าเพ่ิมบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ
วิถี Green New Normal) หมู่ที ่๗ บ้านคลองดอน ต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นเงิน  ๑๘๘,๐๐๐.-บาท  (ได้รับการส่งมอบจากส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม)   ตามหนังสือส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรสงคราม ที่ สส ๐๐๓๓(๓)/๒๔๗  ลงวันที่   ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  
จ านวน  ๒  รายการ  ดังนี้ 

     ๕.๑  เครื่องปั๊มบรรจุภัณฑ์ จากธรรมชาติ พร้อมแม่พิมพ์ ขนาด ๗x๑๐ 
นิ้ว  จ านวน ๒  เครื่อง ๆ ละ ๕๓,๕๐๐.-บาท  เป็นเงิน ๑๐๗,๐๐๐.-บาท 

 
/ ๕.๒ บล็อกต้นแบบ….. 
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     ๕.๒  บล็อกต้นแบบบรรจุภัณฑ์  (Mold)  จากวัสดุธรรมชาติ  ๕ 
ต้นแบบ ๆ ละ ๑๖,๒๐๐.-บาท  เป็นเงิน ๘๑,๐๐๐.-บาท 

กรณีรายการที่  ๓  และรายการที่  ๕  ยังไม่มีการรับมอบทรัพย์สินแต่
อย่างใด  เป็นการลงนามในบันทึกข้อตกลง  เพ่ือเป็นเงื่อนไขว่าหากเทศบาลได้รับ
มอบทรัพย์สินแล้ว  เทศบาลจะดูแลบ ารุงรักษา  รวมทั้งตั้งงบประมาณรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา  โดยเอกสารบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  เป็นเอกสาร
หลักฐานประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของ
จังหวัดสมุทรสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยหากได้รับการจัดสรร
งบประมาณ  และด าเนินการโครงการทั้ง  ๒  โครงการ  เสร็จสิ้นแล้ว  จึงจะมี
ทรัพย์สินเกิดข้ึน 

    เหตุผล 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๗๘๒ ลงวันที่ ๑๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เรื่อง  ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปได้ว่ากรณีข้อ
หารือเกี่ยวกับอ านาจสภาท้องถิ่น  ในการรับเอาพัสดุที่มีการอุทิศพัสดุให้เป็น
กรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้
เป็นผู้ดูแลพัสดุ  เห็นว่าตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560 มาตรา  ๓  บัญญัติว่า  ให้ยกเลิก บทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ  
การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุ  ในกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  
ข้อบัญญัติ  และข้อก าหนดใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัตินี้  ซึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐  มาตรา ๓  มีเจตนาให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการพัสดุ 
ส าหรับกรณีอ่ืนที่มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  ก็ยังคง
ด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป  หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า  กรณีที่มีผู้อุทิศ
ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารส่วนราชการส่วนท้องถิ่น  หรือให้สิทธิเกี่ยวกับ
พัสดุ  หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น   ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระ
ติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น  ๆ  ได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
แต่อย่างไรก็ดีหลังจากที่ ได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
หมวด 9 “การบริหารพัสดุ” ต่อไป  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่ ในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔  ในวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  ขอบคุณครับ 

นายพงษ์ศักดิ์   จาตุรัส  -  ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหมไ่ด้เสนอญัตติและแถลงถึง 
ประธานสภาเทศบาล หลักการและเหตุผลของการโอนทรัพย์สินให้แก่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  มีสมาชิก

สภาท่านใดต้องการจะอภิปราย หรือเสนอความคิดเห็นหรือซักถามในระเบียบวาระ
นี้ประการใดหรือไม่  ขอเชิญ 

/ - กราบเรียน….. 
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นายเชาว์  ศรีอนันต์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและท่านผู้ 
สมาชิกสภาเทศบาล มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขออนุญาตเรียนถามผู้บริหารเทศบาลว่ากรณี

ญัตติการขอรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวมาให้กับเทศบาลดังที่นายกเทศมตรีได้แถลงมา
ให้ทีป่ระชุมสภาได้ทราบนั้น แสดงว่าสามโครงการซึ่งประกอบไปด้วยรายการที่ ๑,๒ 
และ ๔ เทศบาลต าบลเหมืองใหม่รับมอบมาแล้ว ส่วนอีกสองโครงการคือรายการที่ 
๓ และ ๕ นั้นเป็นเพียงการตกลงเงื่อนไขในการส่งมอบทรัพย์สินก็หมายความว่ายัง
ไม่มีการรับมอบถูกต้องหรือไม่ ขอบคุณครับ 

นางจุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย ์  -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
เลขานุการสภาเทศบาล ท่าน ดิฉันขออนุญาตน าเรียนให้ที่ประชุมสภาได้ทราบดังนี้ กรณีที่ท่านสมาชิกสภา

ได้สอบถามมานั้นถูกต้องแล้ว เนื่องจากว่าโครงการดังกล่าวที่ยังไม่ได้รับมอบทั้งสอง
โครงการนั้นจะเป็นงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๕ ฉะนั้น ขณะนี้ทางจังหวัด
สมุทรสงครามทั้ ง อุตสาหกรรมจังหวัดและโยธา ธิการและผังเมืองจังหวัด
สมุทรสงครามจะต้องของบประมาณไปแต่การของบประมาณนั้นจะต้องมีข้อตกลง
กับท้องถิ่นก่อนว่าถ้าได้รับงบประมาณแล้วโครงการเสร็จสิ้นเกิดทรัพย์สินแล้วยังไง
เราก็ต้องยอมรับในการดูแลทรัพย์สินในส่วนนี้ ดังนั้น เอกสารที่มีการลงนามไปก่อน
หน้านี้ก็เพ่ือให้หน่วยงานนั้นน าไปประกอบการของบประมาณ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่
จะต้องมีเอกสารในส่วนนี้เพื่อน าไปประกอบการเสนอของบประมาณ ขอบคุณค่ะ 

นายเชาว์  ศรีอนันต์  - ก็หมายความว่าก่อนที่หน่วยงานนั้นจะไปเสนอของบประมาณเพ่ือไป 
สมาชิกสภาเทศบาล ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวยังไงเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ก็ต้องยอมรับในส่วน

นี้เพราะงบประมาณท่ีขอไปมันเกินศักยภาพของเราถูกต้องหรือไม่ 
นางจุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย ์  -  ดิฉันขออนุญาตเรียนแจ้งข้อเท็จจริงให้ที่ประชุมสภาทุกท่านทราบว่า 
เลขานุการสภาเทศบาล โครงการที่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ขอไปเองก็มีอาคารคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์

โรงเรียนวัดแก้วเจริญโครงการนี้ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแก้วเจริญเป็นผู้เสนอขอแต่
การของบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนอย่างการขอไปที่ อบจ.จะต้องผ่านเทศบาล
ก่อนหนึ่งอย่าง สองอุตสาหกรรมจังหวัดทางหมู่ที่ ๗ ต าบลเหมืองใหม่เป็นผู้ขอ
เครื่องปั๊มภาชนะไป ฉะนั้น ตรงนี้เราขอไปก็ต้องเรียนว่าท้องถิ่นบางแห่งขอเข้าไป
เองแต่พอให้หน่วยงานท้องถิ่นนั้นรับมอบทรัพย์สินแต่ท้องถิ่นนั้นกลับไม่รับมอบ 
ส่วนตัวปลัดเอง ณ เวลานั้นที่เราลงนามรับมอบทรัพย์สินมีด้วยกันสองเหตุผล ซึ่ง
ข้อความตามรายการมีมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ดิฉันต้องเรียนข้อเท็จจริงให้ทราบว่าว่าใน
เวลานั้นระเบียบไม่ได้บอกว่าจะต้องขอความเห็บชอบจากสภา จึงขอเรียนให้ทุกท่าน
ทราบว่าท าไมท้องถิ่นจึงได้มีการหารือไปที่กรมบัญชีกลาง เนื่องจากปัจจุบันนี้ตั้งแต่
ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมาท้องถิ่นทุกแห่งรวมถึงส่วนราชการทั้งหมดต้องใช้ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างแต่ก่อนหน้านี้ท้องถิ่นทั่วประเทศจะใช้
ระเบียบพัสดุฉบับนี้ ซึ่งจะใช้เฉพาะกับท้องถิ่นได้แก่ เทศบาล อบจ.และ อบต.จะใช้
ฉบับนี้เป็นระเบียบพัสดุฉบับปี ๒๕๓๕ ฉะนั้น พอในปี ๒๕๖๐ กระทรวงการคลังได้
มีการออกระเบียบกระทรวงการคลังมา โดยก าหนดว่าทุกส่วนราชการจะต้องใช้
ระเบียบของกระทรวงการคลัง ทีนี้พอมาใช้ระเบียบกระทรวงการคลัง ซ่ึงไม่ได้บอก 

/ เอาว่าในการ….. 
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เอาว่าในการมอบทรัพย์สินจะต้องขอรับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น  ก็มี
หน่วยงานแห่งหนึ่งหารือไปที่กรมบัญชีกลางและกรมบัญชีกลางตอบข้อหารือแล้ว
แจ้งกระทรวงมหาดไทยมา และกระทรวงมหาดไทยก็ได้ท าเป็นหนังสือตามที่ได้แจ้ง
ให้ทุกท่านได้ทราบไปแล้ว กระทรวงมหาดไทยแจ้งมาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมาเมื่อปี 
๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้เรายังไม่ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว แต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วสมัยนี้
เรามีอินเทอร์เน็ตกันเราสามารถสืบค้นได้แต่พอเรารู้ว่ามีหนังสือฉบับนี้ออกมาเราก็
เลยน ามาเสนอขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และขอเรียนให้ที่ประชุมทราบ 
ว่าได้น าเรื่องนี้ไปปรึกษาจังหวัดเหมือนกันว่าหนังสือฉบับนี้ออกมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ 
แต่โครงการบางรายการเรารับมาแล้วทางจังหวัดบอกว่าถ้าเรายังไม่มีการเบิก
งบประมาณไปซ่อมบ ารุงก็สามารถขอความเห็นชอบจากสภาได ้เหตุผลหนึ่งที่ต้องให้
น าเข้าสู่สภาก็เพราะว่าเป็นเรื่องของการขอใช้งบประมาณ สองจากการที่ดิฉันได้
เรียนไปเมื่อสักครู่ว่าบางท้องถิ่นไม่ยอมรับกรณีที่หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ของบประมาณ
จาก อบจ.ไปแล้วเมื่อมีการมอบทรัพย์สินท้องถิ่นนั้นจึงไม่ยอมรับ เราจึงต้องมองใน
ข้อเท็จจริงว่าถึงแม้เทศบาลไม่ได้เป็นผู้ขอจาก อบจ.ทางโรงเรียนเป็นผู้ขอ แต่ว่าผู้ที่
ได้รับประโยชน์คือประชาชนในพ้ืนที่เราถ้าเราไม่ยอมรับเหมือนอย่างท้องถิ่นบาง
แห่งนั้น ส าหรับส่วนตัวปลัดเองมองว่าถึงแมก้ารท างานของเทศบาลจะเป็นนิติบุคคล
เป็นทบวงการเมืองไม่ขึ้นกับใครแต่เราก็ยังอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของอ าเภอหรือ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดการท างานเราต้องประสานกัน เวลาที่มีการของบประมาณ
จากเขาแต่พอทรัพย์สินเกิดขึ้นในพ้ืนที่เราประชาชนได้ประโยชน์แล้วถ้าเราไม่รับขอ
อนุญาตว่าเราจะท างานกับใครเขาได้ นี่คือเหตุผลอย่างหนึ่งที่เรารับไป ซึ่ง ณ วันนั้น
ที่ระเบียบและหนังสือข้อหารือยังไม่ออกแต่พอหนังสือตอบข้อหารือมาแล้วก็เลยน า
เรื่องนี้ไปปรึกษาจังหวัดว่าที่เราเคยได้รับล่วงหน้ามาก่อนหน้านี้สองตัวจะท าเช่นไร
จังหวัดเลยบอกว่าเราสามารถที่น าเข้าที่ประชุมสภาเพ่ือขอรับความเห็นชอบได้
เพราะว่าเทศบาลยังไม่เคยมีการเบิกจ่ายงบประมาณมาใช้กับทรัพย์สินเหล่านี้ 
เหตุผลที่เทศบาลต้องขอความเห็นชอบจากสภาเพระว่าการใช้งบประมาณต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภา ขอบคุณค่ะ 

นายเชาว์  ศรีอนันต์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่าน ผมขออนุญาตเรียนถามทางคณะผู้บริหารเพ่ิมเติมว่า ตามพระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ ข้อความตรงที่ว่า 
“หากข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรณีที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยงานการบริหาร
ส่วนราชการท้องถิ่น หรือให้สิทธิเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้า
การกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น” แสดง
ว่าตรงนี้ที่ผมดูแล้วจะมีข้อผูกพันเกี่ยวกับด้านการซ่อมแซมจ าเป็นต้องน าเข้าสภา
เพ่ือรับทรัพย์สินนี้ไว้ถูกต้องหรือไม่ 

นางจุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย ์  - ขออนุญาตที่ประชุมสภา ตามท่ีท่านสมาชิกสภาได้สอบถามมาถูกต้อง 
เลขานุการสภา แล้ว ซึ่งกรณีนี้เทศบาลต าบลเหมืองใหม่จึงได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภา เพ่ือขอความ 

/ เห็นชอบ….. 
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เห็นชอบเพราะทรัพย์สินทุกอย่างต้องมีการซ่อมบ ารุง อย่างกรณีรายการที่สองการ
สร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งที่บริเวณหน้าวัดเหมืองใหม่งบประมาณสามสิบล้าน ทางกรม
โยธาธิการและผังเมืองเอางบประมาณมาลงให้พ้ืนที่เราปลัดถึงมองว่าเราได้รับ
ประโยชน์มากกว่างบประมาณสามสินบล้านเท่ากับงบประมาณของเทศบาลปีหนึ่ง 
โดยทีเ่ราไม่ต้องลงทุนประชาชนเราได้ประโยชน์ทั้งต าบลไม่ใช่แค่เขตเทศบาลเหมือง
ใหม่เท่านั้นประชาชนส่วนอ่ืนก็สามารถไปใช้ประโยชน์ได้นี่คือเหตุผลที่เรารับไป  
ซึ่งในขณะนั้นหนังสือตอบข้อหารือก็ยังไม่มีมาและระเบียบไม่ได้ก าหนดไว้ แต่พอเรา 
ทราบและเห็นระเบียบแล้วเราถึงรีบด าเนินการน าเข้าสภาทั้งที่หนังสือฉบับนั้นยังมา
ไม่ถึงเรา ขออนุญาตน าเรียนข้อเท็จจริง หนังสือถ้าตามหลักปฏิบัติไม่ว่าจะเป็น
เทศบาลหรือทุกท้องถิ่นหรือทุกหน่วยราชการเขาจะดูตามระเบียบงานสารบรรณว่า
หนังสือมาถึงเมื่อใดประทับตรารับเมื่อใดถือว่าวันนั้นเป็นวันเริ่มปฏิบัตินี่คือหลัก
ปฏิบัติ แต่กรณีนี้หนังสือยังมาไม่ถึงเราแต่พอเราทราบเราปฏิบัติ เนื่องจากว่าสมัยนี้
มีระบบออนไลน์ หรืออินเทอร์เน็ตสามารถสืบค้นได้แต่ขอเรียนเพ่ิมเติมเพราะบาง
ท่านอาจสงสัยว่าหนังสือยังไม่มาท าไปท าไมหากท าแล้วจะเกิดผลอะไร ขออนุญาต
น าเรียนกรณีศึกษาคดีทางปกครองจะมี อบต.แห่งหนึ่งก าหนดราคากลางแต่ทีนี้
ราคากลางตามมติ คณะรัฐมนตรีจะมีการให้ทบทวนห้าปีครั้งหนึ่งราคากลางก็คือ
เวลาที่มีการก่อสร้างจะต้องมีการก าหนดราคากลาง ฉะนั้น อบต.แห่งนั้นท าราคา
กลางเมื่อประมาณปี ๒๕๕๕ โดยที่ในปีนั้น อบต.ยังไม่รู้ว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติใหม่
แล้วต้องใช้ของปีอ่ืน พอ อบต.ไม่รู้ก็ค านวณราคากลางไปตามหลักเกณฑ์เดิมแต่พอ 
สตง.เข้าตรวจจึงได้ทราบว่า อบต.แห่งนั้นท าผิดระเบียบเพราะต้องใช้ตามมติที่
คณะรัฐมนตรีไดก้ าหนดขึ้นมาใหม่ จึงได้เรียกคืนเงิน อบต.แห่งนั้นจึงได้ฟ้องศาล ซึ่ง
ศาลได้พิจารณาและวิเคราะห์ออกมาแล้วว่า อบต.แห่งนี้ไม่มีความผิด เนื่องจาก
หนังสือโดยทางปฏิบัติแล้วหนังสือจะต้องผ่านกระบวนการของจังหวัดและอ าเภอ 
จะถือปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายก็ต่อเมื่อได้มีการประทับตรารับของ อบต.แล้ว
เท่านั้น  ฉะนั้น กรณีนี้เทศบาลยังไม่ได้รับหนังสือแต่เราเห็นแล้วเราปฏิบัติก่อนกรณี
ที่ว่าถ้าเป็นความขึ้นมาเขาก็จะดูว่าเราได้ประโยชน์ตรงไหนเราก็เลือกตรงนั้น สมมุติ
ว่าหากกรณีนี้ถ้าเราผิดเราไม่ขอความเห็นชอบจากสภาหากวันหนึ่งวันใดเราใช้จ่าย
งบประมาณไปเรามีความผิดเราต้องมายึดว่าเราประทับตราวันไหน เพราะหนังสือยัง
ไม่มาถึงเราแต่ว่าเรารับท าไมเราจ าเป็นต้องรับมาเพราะว่าเขาท าให้เราของบมาเพ่ือ
เรา ดังนั้น เราก็ต้องรับปากว่าจะต้องดูแลของที่เขาให้เราไม่อย่างนั้นเขาก็จะไม่ได้รับ
การจดัสรรงบประมาณมา ขอบคุณค่ะ 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นมาให้ที่ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมสภาได้ทราบ ซึ่งปลัดเทศบาลก็ได้ท าการชี้แจงในประเด็นที่ได้มีการสอบถาม

ให้ทุกท่านได้ทราบไปเป็นที่เรียบร้อย มีสมาชิกสภาท่านอ่ืนที่ต้องการจะอภิปราย 
หรือเสนอความคิดเห็นหรือต้องการซักถามในระเบียบวาระนี้ประการใดเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากนี้อีกหรือไม่ เพ่ือที่จะให้ท่านนายกเทศมนตรีได้ท าการชี้แจงและตอบ
ข้อซักถามนั้นให้ทุกท่านได้ทราบต่อไป ขอเชิญครับ  

/ -  ไม่มี..... 
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-  ไม่มี  
                               -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะขออภิปราย หรือเสนอแนะหรือ

แสดงความคิดเห็นใดอีก  ดังนั้น  ผมจึงใคร่ขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ต่อไปว่า
สมาชิกสภาท่านใดให้ความเห็นชอบในการรับโอนทรัพย์สินจากหน่วยงานอ่ืนมาให้กับ
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ตามที่คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เสนอมาใน
ครั้งนี้ได้หรือไม่ประการใดก็ขอไห้โปรดยกมือขึ้น เลขานุการสภาช่วยตรวจนับ
จ านวนให้ถูกต้องแล้วรายงานให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย ขอเชิญครับ 

มติที่ประชุม  -  สมาชิกสภาให้ความเห็นชอบ   ๑๑   เสียง   
   -  สมาชิกสภาไมใ่ห้ความเห็นชอบ   -   เสียง 
   -  งดออกเสียง    ๑    เสียง 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้มีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้
ประธานสภาเทศบาล รับโอนทรัพย์สินจากหน่วยงานอ่ืนให้กับเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้ตามเสนอ 

         ๕.๒ ญัตติพิจารณาคดัเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อท าหน้าทีเ่ป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ และคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  (เสนอโดยผู้บริหาร
เทศบาล) 

นายพงษ์ศักดิ์ จาตุรัส     - ผมขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอและแถลงญัตติในการคัดเลือกสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล เ พ่ือแต่งตั้ ง ให้ท าหน้าที่ เป็นคณะกรรมการพัฒนาและ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ให้
ที่ประชุมสภาได้ทราบ เพ่ือประกอบการพิจารณาของสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม่ต่อไป ขอเชิญครับ 

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา    -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ 
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอน าเสนอและแถลงในรายละเอียดของหลักการและ

เหตุผลในการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการในองค์กรการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ให้ที่ประชุมสภาได้ทราบเพ่ือประกอบการ
พิจารณาของท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม ่ดังนี้ 

 หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ข้อ ๘  และข้อ  
๒๘  ก าหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ประกอบด้วย 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  : สมาชิกสภาท้องถิ่นที่
สภาท้องถิ่นคัดเลือก เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ  จ านวน  ๓  ท่าน  มีอ านาจ
หน้าที่โดยสรุปดังนี้ 

(๑)  ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  โดยพิจารณาจาก 
 

/ (ก)  อ านาจ….. 



  

 

- ๑๔ - 

(ก)  อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะอ านาจ
หน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย การผังเมือง 

     (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจ 

(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้
เน้นด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง  เช่น การแก้ไข
ปัญหาความยากจน  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

     (จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
     (ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนในการน าประเด็นข้างต้นมา

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึงสถานะทางการคลัง
ของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย 

(๒)  ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และ
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท า ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นในการจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งน าปัญหา
ความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้าน
หรือชุมชน ที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่หาก
เกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหา ความต้องการ ไปยัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ 

(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการด าเนินงาน 
(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตาม

ข้อ ๑๙ (๒) 
(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท า งานอ่ืนเพ่ือช่วย

ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมือง

ใหม่ : สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ  
จ านวน  ๓  ท่าน  มีอ านาจหน้าที่โดยสรุปดังนี้ 

๑.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

/ ๓.  รายงานผล….. 



  

 

- ๑๕ - 

๓.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

๔.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 

ทั้งนี้ สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 
ดังกล่าว มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ กรณี
กรรมการลาออก หรือพ้นจากต าแหน่งกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะมีวาระ
ด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

                เหตุผล   
เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๖๔  ให้มีการ

เลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ โดยก าหนดให้วันที่ ๒๘ มีนาคม 
๒๕๖๔ เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  ซึ่งส่งผลท าให้
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่  ที่  ๔๕/๒๕๖๓  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่  ลงวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓  และค าสั่งเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ที่  
๔๖/๒๕๖๓  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ลงวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓ สิ้นสุดลงไป และบัดนี้
ปรากฏว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
รับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ครบตามจ านวนทั้ง 
๑๒ คน เรียบร้อยแล้ว  

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน  ข้อ  ๘  และข้อ  ๒๘  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่พิจารณาคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  เพ่ือท าหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ให้เรียบร้อยเป็นไปตามที่ระเบียบดังกล่าว
ก าหนดไว้ต่อไป  ขอบคุณครับ 

 
/ -  ขอขอบคุณ…... 



  

 

- ๑๖ - 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   -  ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี  และเพ่ือให้การจัดตั้งองค์กรในการ 
ประธานสภาเทศบาล จัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอให้

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาด้วยกันเองตามที่ท่าน
เห็นสมควร เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเหมือง
ใหม่  จ านวน  ๓  คน  และกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  จ านวน  ๓  คน  ผมขอเชิญท่านเลขานุการ
สภาได้ชี้แจงวิธีการคัดเลือกให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบด้วย 

นางจุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย ์   -  กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม 
เลขานุการสภาเทศบาล ประชุมทุกท่าน ส าหรับวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการในองค์กรการจัดท า

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลทั้งสองคณะนั้น   
ได้ด าเนินการภายใต้ระเบียบหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการคัดเลือก
เอาไว้ดังนี้ 

   ๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  ๓  คน 
   ๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น

โดยด าเนินการในสมัยประชุมสามัญหรือสมัยประชุมวิสามัญ โดยมีหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมให้ชัดเจน  

   ๓.  การประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
   ๔.  การเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อที่ประชุม  ต้องมีผู้รับรองจ านวน

อย่างน้อย ๒ คน และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องให้ความ
ยินยอม 

   ๕.  ในการเสนอชื่อ  หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจ านวนให้ถือว่าบุคคล
ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือก  หากมีการเสนอชื่อเกินกว่าจ านวนที่
ก าหนดให้ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อ
โดยการลงคะแนนลับ  ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผู้ได้รับการเสนอชื่อลงในบัตร
คะแนนที่ประธานที่ประชุมมอบให้ไม่เกินตามจ านวนที่ก าหนด 

   ๖.  ให้ประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุมและมิได้
เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่เกินสามคนเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน  กรณีสมาชิก
สภาท้องถิ่นมีไม่ครบตามจ านวนให้เลือกจากพนักงานเทศบาลก็ได้ 

   ๗.  เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว  ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับเป็นผู้ซึ่ง
ได้รับการคัดเลือกจนครบจ านวนที่ก าหนด  ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนในล าดับ
เดียวกันหลายคนท าให้ไม่สามารถคัดเลือกได้  ให้ที่ประชุมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่
เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากัน  ถ้าลงคะแนนครั้งที่สองแล้วปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากัน
อีกให้ใช้วิธีจับสลากตามท่ีประธานในที่ประชุมก าหนด   

๘. ให้ประธานสภาท้องถิ่น มีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือออกค าสั่งแต่งตั้งต่อไป  ผู้บริหารท้องถิ่นจัดท าเป็นค าสั่งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าตัวทราบโดยเร็ว 

/ ๙. ในกรณี….. 



  

 

- ๑๗ - 

๙. ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกลาออกหรือพ้น จากต าแหน่งให้จัดให้มีการ
คัดเลือกแทนผู้ที่พ้นไปภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง และให้ผู้ซึ่งได้รับ
การคัดเลือกแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

๑๐. ในกรณีที่ต าแหน่งนั้นว่างลงเนื่องจากครบวาระการด ารงต าแหน่งให้
จัดให้มีการคัดเลือกแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบวาระการ
ด ารงต าแหน่ง โดยน าวิธีการคัดเลือกที่ก าหนดไว้ข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

๑๑. ในกรณีที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจคัดเลือกได้ก่อนการครบวาระการด ารงต าแหน่งได้ก่อนสี่สิบห้าวัน และ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมีวาระการด ารงต าแหน่งไม่ก่อนวันที่ผู้ด ารงต าแหน่งเดิมครบ
วาระ โดยน าวิธีการคัดเลือกที่ก าหนดไว้ข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม  

- ดิฉันขออนุญาตสรุปให้ที่ประชุมทราบว่าระเบียบนี้ เป็นระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ฉะนั้น ทางกระทรวงมหาดไทยจึงได้ก าหนดแนวทางการ
คัดเลือกเอาไว้ ซึ่งในท้ายระเบียบจะก าหนดเอาไว้ว่าการคัดเลือกคณะกรรมการ
จัดท าแผนไม่ว่าจะเป็นการประชุมหรือการคัดเลือกคณะกรรมการใดๆ ให้อยู่ภายใต้
ระเบียบของการประชุมสภาท้องถิ่นพูดง่าย ๆ ว่าการเสนอชื่อครั้งนี้ก็เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการเลือกประธานสภาท้องถิ่นนั่นเอง   ขอบคุณค่ะ 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   -  ขอขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาล  ดังนั้นเพ่ือให้การคัดเลือกและ 
ประธานสภาเทศบาล แต่งตั้งคณะกรรมการในองค์กรการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 

ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  และกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบที่ก าหนดไว้ ซึ่งต่อจากนี้ไปผมจะ
ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลด้วยกันเอง
ตามที่ท่านเห็นสมควร จ านวน  ๓  ท่าน เพ่ือให้ท าหน้าที่ เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ก่อนเป็นล าดับ โดยจะให้มีการเสนอ
ชื่อพร้อมผู้รับรองอย่างน้อยสองคนและจะท าการเลือกทีละคน ซึ่งจะให้เริ่มจาก
กรรมการคนที่หนึ่งก่อน หลังจากนั้นก็จะให้มีการเลือกกรรมการในล าดับถัดไป
จนกว่าจะครบจ านวนสามคนตามที่ระเบียบก าหนด  เชิญคุณทรงศรี  ปลั่งเจริญผลครับ 

นางสาวทรงศรี ปลั่งเจริญผล -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านดิฉันขอเสนอคุณพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาลเทศบาลต าบลเหมืองใหม่คนที่หนึ่งค่ะ 
นายอ านาจ จันทร์เสมา   -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นางจันทรารัตน์ เดชอุดม   -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   -  มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นที่ 
ประธานสภาเทศบาล เป็นสมาชิกสภา เพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่คน

ที่หนึ่งอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ (ท้ิงเวลาไว้พอสมควร) 
- ไม่มี – 

/ - เมื่อไม่มี..... 



  

 

- ๑๘ - 

- เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบเลือกให้คุณพงษ์ศักดิ์ จาตุรัส  
สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่คนที่หนึ่ง 
ต่อไปผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอชื่อบุคคลผู้ที่จะท าหน้าที่เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเทศบาลต าบลเหมืองใหม่คนที่สอง เชิญคุณสนอง  
เจริญอารักษ์กลุ ครับ 

นายสนอง  เจริญอารักษ์กุล -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล       ทุกท่าน ผมขอเสนอคุณทรงศรี ปลั่งเจริญผล สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่คนที่สองครับ 
นายปัณณทัต  สังข์สูตร   -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายเอกพจน์  จันทร์เสมา   -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   -  มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นที่ 
ประธานสภาเทศบาล เป็นสมาชิกสภาเพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่คน

ที่สองอีกหรือไม ่ขอเชิญครับ (ท้ิงเวลาไว้พอสมควร) 
- ไม่มี – 
- เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบเลือกให้คุณทรงศรี ปลั่งเจริญ

ผล สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่คนที่
สอง ต่อไปผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอชื่อบุคคลผู้ที่จะมาท าหน้าที่เป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่คนที ่
สามซึ่งเป็นคนสุดท้าย เชิญคุณจินตนา จาตุรัส ครับ 

นางสาวจินตนา จาตุรัส   -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านดิฉันขอเสนอคุณสนอง  เจริญอารักษ์กุล สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่คนที่สามค่ะ  
นายเชนทร์  ธงชัย   -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นางสาวทรงศรี ปลั่งเจริญผล -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   -  มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นที่ 
ประธานสภาเทศบาล เป็นสมาชิกสภา เพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่คน

ที่สามอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ (ท้ิงเวลาไว้พอสมควร) 
- ไม่มี - 
- เมื่อไม่มี ถือว่าทีป่ระชุมสภามีมตเิห็นชอบเลือกให้คุณสนอง  เจริญอารักษ์

กุล สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่คนที่
สาม ซึ่งก็เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ไดท้ าการเลือกสมาชิกสภา เพ่ือท าหน้าที่เป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ครบจ านวนทั้งสามท่านตามที่
ระเบียบฯ ก าหนดไว้ ดังนั้น ผมจะขอมติที่ประชุมสภาให้การรับรองอีกครั้งหนึ่งว่า  

/ ท่านใด..... 



  

 

- ๑๙ - 

ท่านใดเห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ทั้งสามท่านร่วมเป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ขอให้ยกมือขึน้  

มติที่ประชุม  -  สมาชิกสภาให้ความเห็นชอบ   ๑๑   เสียง   
   -  สมาชิกสภาไมใ่ห้ความเห็นชอบ   -   เสียง 
   -  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

-  เป็นอันว่าที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็น
กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม ่จ านวน  ๓  ท่าน ดังนี้ 

      (๑)   นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส      
    (๒)  นางสาวทรงศรี ปลั่งเจริญผล  
    (๓)  นายสนอง  เจริญอารักษ์ 

มติที่ประชุม   - รับทราบ 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   -  ล าดับต่อไปจะเป็นการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือคัดเลือกให้ท าหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลอีก  จ านวน ๓ ท่าน  โดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเสนอชื่อชุด
แรกตามที่ท่านสมาชิกสภาได้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล
เอาไว้แล้วข้างต้น ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอได้  ณ  โอกาสนี้ เชิญคุณจันทรารัตน์  
เดชอุดม  ครับ 

นางจันทรารัตน์ เดชอุดม   -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านดิฉันขอเสนอคุณอ านาจ จันทร์เสมา สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่คนที่หนึ่งค่ะ 
นายอรินทร์  บุญเล็ก   -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายเชาว์  ศรีอนันต์   -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   -  มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นที ่
ประธานสภาเทศบาล เป็นสมาชิกสภา เพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลเหมืองใหมค่นที่หนึ่งอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ (ท้ิงเวลาไว้พอสมควร) 
- ไม่มี – 
- เมื่อไม่มี ถือว่าทีป่ระชุมสภามีมตเิห็นชอบเลือกให้คุณอ านาจ  จันทร์เสมา  

สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลเหมืองใหมค่นที่หนึ่ง ต่อไปผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอชื่อบุคคลผู้ที่จะมา
ท าหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม่คนที่สอง เชิญคุณอรินทร์  บุญเล็ก ครับ 

นายอรินทร์  บุญเล็ก   -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านผมขอเสนอคุณเชนทร์  ธงชัย  สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่คนที่สองครับ 
นายปัณณทัต  สังข์สูตร   -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

/ - รับรอง….. 



  

 

- ๒๐ - 

นางสาวจินตนา  จาตุรัส   -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   -  มีผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นที่ 
ประธานสภาเทศบาล เป็นสมาชิกสภา เพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลเหมืองใหมค่นที่สองอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ (ท้ิงเวลาไว้พอสมควร) 
- ไม่มี – 
- เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบเลือกให้คุณเชนทร์  ธงชัย  

สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม่คนที่สอง ต่อไปผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอชื่อบุคคลผู้ที่จะมา
ท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม่คนที่สามซึ่งเป็นคนสุดท้าย เชิญคุณเอกพจน์  จันทร์เสมา ครับ 

นายเอกพจน์  จันทร์เสมา   -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านผมขอเสนอคุณวัฒนา วรรณศรี สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่คนทีส่ามครับ 
นายอ านาจ  จันทร์เสมา   -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นางสาวจินตนา  จาตุรัส   -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   -  มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนที่ 
ประธานสภาเทศบาล เป็นสมาชิกสภา เพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลเหมืองใหมค่นที่สามอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ (ท้ิงเวลาไว้พอสมควร) 
- ไม่มี - 
- เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบเลือกให้คุณวัฒนา วรรณศรี

สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งเป็นคนสุดท้าย คนที่สาม เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ได้ท าการ
เลือกสมาชิกสภา เพ่ือท าหน้าที่ เป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ครบจ านวนทั้งสามท่านตามที่
ระเบียบฯ ก าหนดไว้ ดังนั้น ผมจะขอมติที่ประชุมสภาให้การรับรองอีกครั้งหนึ่งว่า 
ท่านใดเห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ทั้งสามท่านร่วมเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ขอให้
ยกมือขึน้  

มติที่ประชุม  -  สมาชิกสภาให้ความเห็นชอบ   ๑๑   เสียง   
   -  สมาชิกสภาไมใ่ห้ความเห็นชอบ   -   เสียง 
   -  งดออกเสียง    ๑    เสียง 

-  เป็นอันว่าที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็น
กรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมือง
ใหม ่จ านวน  ๓  ท่าน ดังนี้ 

 
/ (๑) นายอ านาจ….. 



  

 

- ๒๑ - 

      (๑) นายอ านาจ  จันทร์เสมา   
    (๒)  นายเชนทร์  ธงชัย  
   (๓)  นายวัฒนา  วรรณศรี   

มติที่ประชุม   - รับทราบ 
   -  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ กระบวนการ

คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือท าหน้าที่ในองค์กรการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม่ทั้งสองคณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ก็ได้
ด าเนินการเสร็จสิ้นลง ตามกระบวนการของระเบียบดังกล่าวข้างต้นที่วางไว้เป็นที่
เรียบร้อยอย่างสมบูรณ์แล้ว  ผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยที่ได้รับ
ความไว้วางใจจากสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ให้ท าหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ และขอ
มอบให้ทางเลขานุการสภาท าหนังสือแจ้งรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการ
คัดเลือกเป็นคณะกรรมการในองค์กรการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่
ทั้งสองคณะไปให้กับผู้บริหารเทศบาลได้ทราบ  เพ่ือพิจารณาออกค าสั่งแต่งตั้งตาม
อ านาจหน้าที่ต่อไป   

มติที่ประชุมสภา   -  รับทราบ 
          ๕.๓ ญัตติพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อท าหน้าที่เป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  (เสนอโดย
ผู้บริหารเทศบาล) 

นายพงษ์ศักดิ์ จาตุรัส   - ต่อไปจะเป็นการพิจารณาเลือกและมอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล จ านวน ๒ ท่าน เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล

ต าบลเหมืองใหม่ ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอและแถลงญัตติดังกล่าวให้ที่ประชุม
สภาได้ทราบด้วยครับ 

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา   -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ 
นายกเทศมนตรี ท่านผู้มีเกียรติทีเ่ข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอแถลงถึงหลักการและเหตุผลในการ

พิจารณามอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน ๒ ท่าน เพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ดังนี้ 

หลักการ 
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ขอเสนอญัตติ เรื่อง  มอบหมายสมาชิกสภา

เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  เพ่ือเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ซึ่งได้มีค าสั่งแต่งตั้งตามค าสั่งเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  
ที่  ๑๔๐/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  จะครบยะวาระเป็นเวลา  
๔ ปี ในวันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๕  แต่เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบล
เหมืองใหม่  ตามมาตรา ๑๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๒  ไปเมื่อวันที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  จึง
ท าให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลในการเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน 

/ หลักประกัน….. 



  

 

- ๒๒ - 

หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเหมืองใหม่สิ้นสุดลง  และบัดนี้กรรมการการ
เลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  เมื่อวันที่  
๑๙  เมษายน  ๒๕๖๔เรียบร้อยแล้ว    

เหตุผล 
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ  ๑๒ (๓)   แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  
พ.ศ. ๒๕๖๑  จึงขอให้สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  มอบหมายสมาชิกสภา
เทศบาล  จ านวน  ๒  ท่าน  เป็นกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  และให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่ ในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔  ในวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอบคุณครับ 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   -  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงญัตติในการพิจารณาเลือกสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล จ านวน  ๒  ท่าน เพ่ือที่จะมอบหมายและแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ

กองทนุหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเหมืองใหม่มาให้ที่ประชุมสภาได้ทราบแล้ว
นั้น  ก่อนอ่ืนผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาได้ชี้แจงเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมสภาได้รับ
ทราบด้วย ขอเชิญครับ 

นางจุฬารัตน์   ฉ่ าทรัพย์  -  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
เลขานุการสภาเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์เพ่ือ

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) ให้มี
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายจ านวนสองคนเป็น
กรรมการและมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓  ซึ่งดิฉันขอ
อนุญาตเรียนให้ที่ประชุมสภาทุกท่านทราบว่า การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพตามระเบียบนั้นไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เอาไว้ แต่ก่อนหน้านี้ที่
ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการในองค์กรจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล เนื่องจากการ
จัดท าแผนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ได้มีการออกระเบียบรองรับไว้ 
และในขณะเดียวกันระเบียบการจัดท าแผนก็จะก าหนดไว้ว่าการประชุมและการ
คัดเลือกให้ใช้แนวทางของการประชุมสภาท้องถิ่น  แต่กรณีของการคัดเลือก
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพไม่มีแนวทางการก าหนดเอาไว้ ฉะนั้น 
แนวทางปฏิบัติจ าเป็นต้องยึดถือการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นหลัก สรุปก็คือให้
ด าเนินการในแนวทางเดียวกับการคัดเลือกคณะกรรมการในองค์กรจัดท า
แผนพฒันาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เมื่อสักครูท่ี่ผ่านมา ขอบคุณค่ะ  

นายพงษ์ศักดิ์   จาตุรัส  -  ตามที่เลขานุการสภาได้ชี้แจงเพ่ิมเติมถึงการที่จะมอบหมายให้สมาชิก
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล จ านวน ๒ ท่าน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 

/ สุขภาพ….. 



  

 

- ๒๓ - 

สุขภาพเทศบาลต าบลเหมืองใหม่มาให้ที่ประชุมสภาได้ทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภา
ท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 

นายเชาว์  ศรีอนันต์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและท่านผู้ 
สมาชิกสภาเทศบาล มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขออนุญาตเรียนถามผู้บริหารเทศบาลว่าการที่

ใช้ค าว่ากองทุนเป็นทุนอะไรแล้วทุนนั้นมาจากไหน ถ้าหากสมาชิกสภาได้มีโอกาสเข้า
ไปเป็นกรรมการเพ่ือบริหารกองทุนด้วยก็จะได้ทราบในรายละเอียด ขอบคุณครับ 

นางจุฬารัตน์   ฉ่ าทรัพย์  -  ขออนุญาตที่ประชุมสภา กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ 
เลขานุการสภาเทศบาล พ้ืนทีทุ่กท้องถิ่นจะต้องมีกองทุนนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าหน้าที่รับผิดชอบ

บริหารกองทุนขับเคลื่อนกองทุน โดยมีท่านนายกเทศมนตรีเป็นประธานและก็จะมี
สัดส่วนผู้ท าหน้าที่เป็นกรรมการตามระเบียบโครงสร้างของคณะกรรมการกองทุนที่
ก าหนดเอาไว้ ซึ่งเอกสารเป็นไปตามทีไ่ด้มกีารแจกจ่ายให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้
ทราบไปแล้ว ฉะนั้น กองทุนนี้ทางส าหลักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จะ
จัดสรรและสนับสนุนงบประมาณมาให้ตามรายหัวประชากรในท้องถิ่นหัวละสี่สิบ
เจ็ดหรือสี่สิบเก้าบาทประมาณนั้น แต่ก็มีเงื่อนไขว่าท้องถิ่นนั้นจะต้องสบทบอีกไม่
น้อยกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์  ซึ่งในแต่ละปเีมื่อ สปสช.สนับสนุนงบประมาณมาแล้วเรา
ก็ต้องมีการสบทบ เพ่ือเป็นหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่เรา เมื่อ
ถามว่าประชาชนในพ้ืนที่ ได้ประโยชน์อย่างไรและผู้ที่จะสามารถเสนอขอรับ
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เพ่ือน าไปบริการ
สาธารณะในพ้ืนที่ว่ามีกลุ่มใดบ้างนั้น ดิฉันขออนุญาตให้กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมเป็นผู้ชี้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ ขอเชิญค่ะ 

พ.จ.อ.ธนากร  ศรีวงษ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและท่านผู้ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ส าหรับกลุ่มองค์กรที่จะสามารถเสนอขอรับ

งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาลต าบล
เหมืองใหม่ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประอาชีพที่มีความเสี่ยง และ
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เป็นต้น ซึ่งในปีที่ผ่านมากลุ่มที่เสนอของบจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ก็มีกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ส่วนหน่วยงานท้องถิ่นเองก็สามารถที่จะท าโครงการเสนอของบจากกองทุนนี้ได้ถ้ามี
ความต้องการ เช่น ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคโควิด 19 เราก็จะท าเรื่อง
เสนอเข้าคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เพ่ือ
ขอรับงบประมาณได้ โดยจะมีการเปิดบัญชีไว้หนึ่ งเล่มในนามของกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ขอบคุณครับ 

นางจุฬารัตน์   ฉ่ าทรัพย์  -  ขออนุญาตที่ประชุมสภา กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ 
เลขานุการสภาเทศบาล พ้ืนที่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ อย่างที่กองสาธารณสุขได้ชี้แจงไปเท่าที่ผ่านมาก็จะมี 

อสม.โดยประธาน อสม.จะเป็นผู้จัดท าโครงการเสนอของบประมาณเข้ามาว่าจะ
บริการสาธารณะในพ้ืนที่เราอย่างเช่นดูแลด้านสาธารณสุขหรือดูแลด้านโรคระบาดก็
จะเสนอขอโครงการเข้ามา และในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ 

/ ท้องถิ่น….. 



  

 

- ๒๔ - 

ท้องถิ่นนั้นก็จะมีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เป็นกรรมการอยู่ในสัดส่วนนั้น
ด้วย และจะน าเข้าที่ประชุมโดยมีท่านนายกเทศมนตรีเป็นประธาน เพ่ือมาพิจารณา
กันว่าโครงการที่ทาง อสม.เสนอขอเข้ามานั้นมีความเหมาะสมหรือเป็นไปตาม
ระเบียบหรือไม่ ซึ่งระเบียบจะก าหนดว่าโครงการในลักษณะนี้เสนอขอได้หรือไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม ่ส่วนเทศบาลเองนอกจากจะมีคณะกรรมการกองทุนที่
มีท่านนายกเทศมนตรีเป็นประธานแล้วเรายังมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่
คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้ง เพ่ือตรวจสอบกลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับการ
สนับสนุนเงินจากกองทุนเข้ามาว่าเป็นไปตามระเบียบฯ หรือไม่ ก่อนที่จะมีการ
น าเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่อีกด้วย ขอบคุณค่ะ 

นายเชาว์  ศรีอนันต์  - ขออนุญาตท่านประธานสภา ก็หมายความว่ากองทุนนี้งบประมาณก็มา 
สมาชิกสภาเทศบาล จาก สปสช.ส่วนหนึ่งและท้องถิ่นสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งแล้วงบประมาณจ านวนนี้ก็

จะมารวมกองเอาไว้ทีก่องทุน โดยมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ 
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่เป็นผู้บริหารกองทุน แล้วกลุ่มที่จะขอ
งบประมาณจากกองทุนนี้ไม่ว่าจะเป็น อสม. หรือ รพ.สต.หรือเทศบาลก็จะเสนอ
โครงการเข้ามา ถือว่าเป็นที่เข้าใจก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ได้ชี้แจ้งให้ทราบ  

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยที่สอบถามถึงกรณีการคัดเลือก 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเหมืองใหม่อีกหรือไม่  

ขอเชิญครับ 
- ไมมี่  

   - เมื่อไม่สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยอีก ดังนั้น เพ่ือให้การคัดเลือก 
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเหมืองใหม่เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ทุกท่านพิจารณาเลือก
สมาชิกสภาด้วยกันเองตามที่เห็นสมควร จ านวน  ๒  ท่าน เพ่ือที่จะได้แต่งตั้งและ
มอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่ โดยจะให้มีการเสนอชื่อพร้อมผู้รับรองอย่างน้อยสองคน และจะท าการ
เลือกทีละคน ซึ่งจะให้เริ่มจากกรรมการคนที่หนึ่งก่อน หลังจากนั้นก็จะให้มีการเลือก
กรรมการในล าดับถัดไปจนกว่าจะครบจ านวนสองคนตามที่ระเบียบก าหนด ขอเชิญ
คุณเอกพจน์  จันทร์เสมา ครับ 

นายเอกพจน์  จันทร์เสมา   -  ผมขอเสนอคุณปัณณทัต  สังข์สูตร เป็นคณะกรรมการกองทุน 
สมาชิกสภาเทศบาล หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเหมืองใหม่คนที่หนึ่งครับ 
นายอ านาจ  จันทร์เสมา   -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นางสาวทรงศรี  ปลั่งเจริญผล -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   -  มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นที่ 
ประธานสภาเทศบาล เป็นสมาชิกสภา เพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลต าบลเหมืองใหม่คนที่หนึ่งอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ (ท้ิงเวลาไว้พอสมควร) 

/ - ไมมี่….. 



  

 

- ๒๕ - 

- ไม่มี - 
- เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบเลือกให้คุณปัณณทัต  สังข์สูตร 

สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่คนที่หนึ่ง ต่อไปผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอชื่อบุคคลผู้ที่จะมาท า
หน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล
เหมืองใหมค่นที่สองซึ่งเป็นคนสุดท้าย เชิญคุณสนอง  เจริญอารักษ์กุล ครับ 

นายสนอง เจริญอารักษ์กุล -  ผมขอเสนอนางสาวทรงศรี  ปลั่งเจริญผล  เป็นกรรมการกองทุน 
สมาชิกสภาเทศบาล หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเหมืองใหม่คนที่สองครับ 
นายเชนทร์  ธงชัย   -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นางสาวจินตนา  จาตุรัส   -  รับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   -  มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นที่เป็นสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล สภา เพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล

เหมืองใหมค่นที่สองอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ (ท้ิงเวลาไว้พอสมควร)  
   -  ไม่มี – 

-  เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบเลือกให้คุณทรงศรี ปลั่งเจริญ
ผล  สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม่คนที่สอง เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ได้ท าการเลือกสมาชิกสภา เพ่ือท า
หน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่ครบจ านวนทั้งสองท่านตามที่ระเบียบฯ ก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น 
ผมจะขอมติที่ประชุมสภาให้การรับรองอีกครั้งหนึ่งว่า ท่านใดเห็นชอบให้สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ทั้ งสองท่านร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ขอให้ยกมือขึน้  

มติที่ประชุม  -  สมาชิกสภาให้ความเห็นชอบ   ๑๑   เสียง   
   -  สมาชิกสภาไมใ่ห้ความเห็นชอบ   -   เสียง 
   -  งดออกเสียง    ๑    เสียง 

-  เป็นอันว่าที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็น
กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 
จ านวน  ๒  ท่าน ดังนี้ 

      (๑) นายปัณณทัต  สังข์สูตร    
   (๒)  นางสาวทรงศรี  ปลั่งเจริญผล   

มติที่ประชุม   - รับทราบ 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส   -  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ กระบวนการ 
ประธานสภาเทศบาล คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ก็ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นลงตามกระบวนการของ
ระเบียบดังกล่าวข้างต้นที่วางไว้เป็นที่เรียบร้อยอย่างสมบูรณ์แล้ว  ผมก็ต้องขอแสดง 

/ ความยินดี….. 



  

 

- ๒๖ - 

ความยินดีกับทั้งสองท่านด้วยที่ได้รับความไว้วางใจจากสภาเทศบาลต าบลเหมือง
ใหม่ให้ท าหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ และขอมอบให้ทางเลขานุการสภาท าหนังสือแจ้ง
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเหมืองใหมไ่ปให้กับผู้บริหารเทศบาลได้ทราบ เพ่ือ
พิจารณาออกค าสั่งแต่งตั้งตามอ านาจหน้าที่ต่อไป   

มติที่ประชุมสภา   - รับทราบ  
          ๕.๔ ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔  (ครั้งที่ ๓)  ส านักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน  
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (เสนอโดยผู้บริหารเทศบาล) 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ต่อไปผมขอเข้าสู่หัวข้อระเบียบวาระท่ีห้าจุดสี่ในการประชุมสภาครั้งนี ้
ประธานสภาเทศบาล เป็นเรื่องของผู้บริหารเทศบาลได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (ครั้งที่ ๓)  ส านักปลัดเทศบาล  ในส่วนของ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน งบลงทุน เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ผมขอเชิญนายกเทศมนตรีหรือ
ผู้แทนได้แถลงและเสนอญัตติดังกล่าวให้ที่ประชุมสภาได้ทราบเพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนุมัติของสภาต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 

นายธีรวัฒน์   จันทร์เสมา  -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ 
นายกเทศมนตรี ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ต่อไปนี้จะเป็นการเสนอญัตติเพ่ือพิจารณา

อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  (ครั้งที่ ๓)  
ส านักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน งบลงทุน เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  ๑  
รายการ  โดยมีหลักการและเหตุผลที่จะน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  มีความจ าเป็นที่จะต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาล

ต าบลเหมืองใหม่โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(ครั้งที่ ๓)  ส านักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จ านวน  ๑  รายการ ดังนี้ 

โอนเพิ่ม  ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานการรักษาความสงบภายใน      
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ปรแภทครุภัณฑ์อ่ืนๆ รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน ๒ 
เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน ตามคุณลักษณะดังนี้ 

    ๑. เป็นเครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ  
    ๒. ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒ แรงม้า  
    ๓. ขนาดบาร์โซ่ไม่ต่ ากว่า ๑๑.๕ นิ้ว  

/ ราคานอกเหนือ….. 



  

 

- ๒๗ - 

ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งไม่สามารถจัดหาได้ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหา
ตามราคาท้องตลาดซึ่งเป็นราคาประหยัด และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๖ หน้าที่ ๙ โครงการที่ ๑ จ านวน  ๒๐,๐๐๐.-บาท 

โอนลด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  ตั้งไว้จ านวน  ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท  คงเหลือก่อนโอนลดจ านวน 
๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนลดจ านวน ๒๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๑,๔๘๐,๐๐๐.-บาท 

เหตุผล 
เนื่องจากในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ไม่ได้ตั้ง

งบประมาณรายจ่ายเพื่อการนี้ไว้  และเพ่ือเป็นการบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น
และเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเทศบาลต าบล 
เหมืองใหม่ได้ด าเนินการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
และที่ เ พ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบันแล้ว  จึงได้ พิจารณาโอนลด
งบประมาณที่คาดว่าจะเหลือจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามหลักการดังกล่าว
ข้างต้น  ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๓  ข้อ  ๒๗  ก าหนดว่า  
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท า ให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น”  จึงขอเสนอญัตตินี้เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่
พิจารณาอนุมัตติ่อไป  

- และผมขออนุญาตเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมสภาทุกท่านได้ทราบเพ่ิมเติมว่า ใน
คราวทีผ่มได้ลงไปในพ้ืนทีเ่พ่ือควบคุมดูแลการท างานของเจ้าหน้าที่เทศบาลที่ผ่านนั้น 
ไดส้ังเกตเห็นถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เมื่อได้มีการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่บริเวณ
สองข้างทางถนนสาธารณะที่มีกิ่งก้านสาขายื่นลุกล้ าเข้ามาในแนวถนนและ
สายไฟฟ้าพาดผ่าน จึงได้สอบถามว่าเลื่อยยนต์ที่ใช้ในการตัดต้นไม้เหล่านี้น ามาจากที่
ใด ได้ความว่าเป็นของส่วนตัวเจ้าหน้าที่เองและบางส่วนก็หยิบยืมมาจากชาวบ้าน  ซึ่ง
ในฐานะที่ผมได้เข้ามารับต าแหน่งนายกเทศมนตรีพอทราบเรื่องดังกล่าวเห็นว่าเป็น
การไม่เหมาะสมและถูกต้องมากนักท าไมถึงต้องน าของส่วนตัวเจ้าหน้าที่เองมาใช้กับ
งานของเทศบาล ดังนั้น  เพ่ือมิให้เป็นผลกระทบโดยเฉพาะกับตัวเจ้าหน้าเองและเป็น
ประโยชน์กับราชการ  จึงเห็นสมควรที่จะจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ส าหรับใช้กับงานตัด
ต้นไม้ไว้ประจ าส างานเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ โดยที่ไม่ต้องไปหยิบยืนจากผู้หนึ่งผู้ใด
มา ผมจึงขออนุญาตชี้แจงเพ่ือให้ที่ประชุมได้ทราบเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นางจุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย ์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล0 ดิฉันขออนุญาตเรียนเพ่ิมเติมจากที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงไปแล้วให้ที่ประชุม

ทราบว่า ตามทีเ่ทศบาลต าบลเหมืองใหม่โอนเงินงบประมาณในครั้งนี้มีแผนอยู่แล้ว 
/ คือการที่….. 



  

 

- ๒๘ - 

คือการที่เราจะหยิบโครงการใดโครงการหนึ่งก็แล้วแต่ขึ้นมา เพ่ือด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างตามระเบียบจะบอกไว้ว่าต้องอยู่ในแผน ฉะนั้น โครงการนี้ก็มีในแผนอยู่แล้ว
และขออนุญาตเพ่ิมเติมส าหรับท่านสมาชิกสภาที่ได้เข้ามาใหม่ได้ทราบว่าการโอน
งบประมาณหมายความว่าเป็นการบริหารงบประมาณของเทศบาล โดยเทศบาลจะ
ตั้งงบประมาณไว้เป็นโครงการใดก็แล้ว แต่พอเมื่อถึงเวลาเราอาจมีเหตุจ าเป็น
เหมือนกรณีที่ท่านนากยกเทศมนตรีได้ชี้แจงเอาไว้ข้างต้นแล้วเราท าไม่ได้เพราะ
งบประมาณเราไม่ได้ก าหนดเอาไว้ ดังนั้น จึงมีการบริหารงบประมาณโดยการโอนได้ 
จึงเป็นที่มาถึงการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือให้สภาเทศบาลเห็นชอบ หาก
ถามว่าเอาเงินงบประมาณตรงส่วนไหนมาโอน ดิฉันขอเรียนว่างบประมาณน ามา
จากกองช่างเพราะที่ผ่านมาเราไม่มีบุคคลากรทางด้านช่าง ซึ่งในแต่ละปีโครงการ
ก่อสร้างของเราจะน้อยมากเราก็ต้องอาศัยช่างจากท้องถิ่นอ่ืนมาช่วยท างานให้กับ
เรา ฉะนั้น เวลาที่เราท างบประมาณประจ าปีทางช่างก็ไม่สามารถจะท างานให้เราได้
ทันเราก็เลยน ามาตั้งไว้ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ตั้งเอาไว้ล้านห้า ฉะนั้น เมื่อระหว่างปีแล้วช่างมีเวลาว่างก็
จะมาด าเนินการออกแบบให้เราก็สามารถที่จะหยิบเงินงบประมาณตรงส่วนนี้โอนมา
ท าโครงการนั้นได้นี่คือการยกตัวอย่างของการบริหารงบประมาณ แต่ในกรณีนี้เป็น
การซื้อเรามีโครงการอยู่ในแผนแล้วเราก็สามารถที่จะดึงจากแผนนั้นมาด าเนินการ
ได้เลย และเราก็สามารถที่จะโอนงบประมาณจากที่เราตั้งเป็นหมวดใหญ่ไว้ในค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หยิบงบประมาณจากส่วนนั้นโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตรง
นี้นี่คือการบริหารงบประมาณของเทศบาล ท าไมถึงมีวิธีการโอนและวิธีอ่ืนๆ ตรงนี้
ได้ เนื่องจากการท างานเราไม่สามารถที่จะระบุตายตัวไปได้เลยว่าตั้งงบประมาณไว้
เท่านี้แล้วจะต้องท าเท่านี้เพราะการบริการประชาชนจะมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เข้ามาใน
ระหว่างปีงบประมาณ จึงมีเหตุการณ์ให้มีการบริหารงบประมาณโดยการโอนมาตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ดังเช่นการประชุมสภาในคราวครั้งนี้ และขอเรียนเพ่ิมเติมให้ทุก
ท่านทราบว่าในทุกปีที่ผ่านมาเราขาดบุคคลากรด้านช่างแต่เราได้อาศัยช่างจาก
ท้องถิ่นอ่ืนมาช่วยงานพอเราท างบประมาณทางช่างที่เราขอยืมตัวมาก็จะต้องท า
งบประมาณด้วยเช่นกันและอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน ดังนั้น ทางช่างที่ได้มาช่วย
ท างานให้กับเราจึงไม่สามารถจัดท างานด้านการก่อสร้างให้กับเราไดท้ัน ขอบคุณค่ะ 

นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหมไ่ด้เสนอญัตติและแถลงถึง 
ประธานสภาเทศบาล หลักการและเหตุผลของการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวมาให้ที่ประชุมสภา

ได้ทราบทั้งหมดนี้  มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะอภิปราย หรือมีความคิดเห็น 
หรือมีข้อสงสัยใดที่จะสอบถามในวาระนี้ประการใดหรือไม่ ขอเชิญครับ 

-  ไม่มี – 
                               -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะขออภิปราย หรือมีความคิดเห็น

หรือมีข้อสงสัยใดที่จะสอบถามในระเบียบนี้ ดังนั้น ผมจึงใคร่ขอมติจากที่ประชุม
สภาแห่งนี้ต่อไปว่าสมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ท าการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  (ครั้งที่ ๓) ของส านักปลัดเทศบาล   

/ แผนงาน….. 



  

 

- ๒๙ - 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน งบลงทุน เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  ๑  รายการ  

  เป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์  จ านวน  ๒  เครื่อง  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๐,๐๐๐.- 
บาท  ตามหลักการและเหตุผลที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมาในครั้งนี้ได้หรือไม่
อย่างไรนั้น  ก็ขอได้โปรดยกมือขึ้นให้พ้นศีรษะ  เชิญท่านเลขานุการสภานับจ านวน
ของผู้ลงมติในครั้งนี้ให้ถูกต้องด้วย 

มติที่ประชุม  -  สมาชิกสภาอนุมัติ  ๑๑   เสียง 
   -  สมาชิกสภาไม่อนุมัติ  -  เสยีง 
   -  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้เทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลเหมืองใหม่ท าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวตามญัตติท่ีผู้บริหาร

เทศบาลต าบลเหมืองใหม่เสนอมาในครั้งนี้ได้ 

 ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นายพงษ์ศักดิ์  จาตุรัส  -  มีสมาชิกสภาหรือผู้บริหารเทศบาลท่านใดจะขอเสนอเรื่องอ่ืนใดใน 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระนีป้ระการใดอีกหรือไม ่หลังจากนั้นผมจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้เข้าร่วม 

ประชุมได้แสดงความคิดเห็น หรือจะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะติติงในเรื่องใดที่
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขก็ขอเชิญครับ 

นางจุฬารัตน์  ฉ่ าทรัพย ์  -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและท่านผู้ 
ปลัดเทศบาล                มีเกียรติทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตชี้แจงสืบเนื่องจากคราวประชุมครั้งที่แล้วกรณีที่

ท่านจันทรารัตน์ เดชอุดม สมาชิกสภาเทศบาลที่เสนอเรื่องไว้ ดิฉันขอเรียนให้ที่
ประชุมทราบว่ากรณีของวัดละมุดที่ของบประมาณในการสร้างเขื่อนไว้ได้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏว่าเคยน าเข้าที่ประชุมประชาคมไปเมื่อหลายปีก่อนแต่ไม่ได้
อยู่ในแผนของเทศบาล เนื่องจากว่าเป็นที่ดินของวัดเอง เทศบาลจึงไม่สามารถน า
งบประมาณของเทศบาลไปด าเนินการในที่ของเอกชนหรือส่วนบุคคลได้ เทศบาลจะ
ด าเนินการได้กรณีที่เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์แล้วเกิดประโยชน์กับประชาชน
ส่วนรวมเท่านั้น จึงเรียนที่ประชุมว่าท่านในฐานะที่เป็นผู้แทนของประชาชนอยู่แล้ว
ถ้ามีประชาชนแสดงปัญหาความต้องการมายังทุกท่านขอความกรุณาว่าท่าน
สามารถติดต่อทางโทรศัพท์เข้ามาที่เทศบาลได้ตลอดเวลาหรือประสานมาที่ปลัด
โดยตรงก็ได้ ดิฉันก็จะให้เจ้าหน้าที่น าแบบเอกสารความต้องการของประชาชนไปให้
ท่านเพราะว่าโครงการแต่ละโครงการที่จะเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้นั้นขั้นตอนก็ต้อง
มีกระบวนการประชาคมแต่ถ้าว่าพอไม่ประชาคมแล้วชาวบ้านมีปัญหาความต้องการ
แล้วท่านเข้ามาไม่ได้มันไม่ใช่เช่นนั้น ทุกท่านสามารถข้ามาได้เราอ านวยความ
สะดวกให้ตลอดเวลาเป็นเพียงแต่ว่าประชาชนจะต้องเซ็นในแบบแสดงความต้องการ
ว่าประชาชนท่านนั้นชื่ออะไรเบอร์โทรศัพท์อะไรตรงนี้เราต้องน าไว้เป็นเอกสารใน
การตรวจสอบของ สตง.ว่าเป็นความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ขอบคุณค่ะ 

นายพงษ์ศักด์  จาตุรัส  -  ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลที่ได้แจ้งและชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว 
ประธานสภาเทศบาล นี้มาให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้ทราบก็หวังว่าทุกท่านคงเข้าใจตรงกัน มีสมาชิกสภา

หรือผู้บริหารท่านใดจะเสนอในระเบียบวาระนี้ประการใดอีกหรือไม่ 
- ไม่มี..... 



  

 

- ๓๐ - 

  -  ไม่มี   
-  เมื่อไม่มี  ผมก็จะเปิดโอกาสให้ทางท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมกับ

สภาเทศบาลในวันนี้ได้เสนอหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือมีเรื่องใดจะแนะน าติชม
เพ่ือเป็นประโยชน์หรือให้เทศบาลต าบลเหมืองใหม่น าไปปรับปรุงแก้ไขประการใด
หรือไม่อย่างไร ก็ขอเชิญครับ  

  -  ไม่มี   
-  เมื่อทุกท่านไม่มีเรื่องอ่ืนใดที่จะเสนออีก  ผมก็ต้องขอขอบคุณท่าน

สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  คณะผู้บริหารเทศบาล  ก านันผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้น าองค์กรชุมชน  หัวหน้าส่วนการงานและผู้มีเกียรติที่เข้า
ร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้สละเวลามา
ประชุมกันในวันนี้จนแล้วเสร็จและส าเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยดี ผมขอปิดการประชุม ณ 
บัดนี้ ขอบคุณครับ 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐  น.  

ลงชื่อ      จุฬารัตน์   ฉ่ าทรัพย์พย์ เลขานุการสภาเทศบาล 
         (นางจุฬารัตน์   ฉ่ าทรัพย์)        

ลงชื่อ      พินัย   กลัดสมบูรณร์ จดรายงานการประชุม 
         (นายพินัย   กลัดสมบูรณ์) 

  คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
เหมืองใหม่  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   
แล้วเมื่อวันที ่ ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔  

    ลงชื่อ      เชนทร์   ธงชัย งชัย ประธานกรรมการ 
               (นายเชนทร์   ธงชัย) 

    ลงชื่อ  ปปัณณทัต   สังข์สูตรตร กรรมการ 
            (นายปัณณทัต   สังข์สูตร) 

    ลงชื่อ เอกพจน์   จันทร์เสมามา กรรมการ/เลขานุการ 
           (นายเอกพจน์   จันทร์เสมา) 

ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  ได้ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม่  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  
๒๕๖๔  แล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่   
๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔  

 
ลงชื่อ   พงษ์ศักดิ์   จาตุรัสส     ประธานสภาเทศบาล 

             (นายพงษ์ศักดิ์   จาตุรัส)  
 



  

 

- ๓๑ - 

 
 
 


